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ทีผ่่านมา แม้ว่าชื่อของ “คุณพินิจ จารุสมบัติ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี จะห่างหายไปจากวงการ
การเมืองนาน นานพอที่จะท าให้ใครต่อใครหลายคนลืมบทบาทในหลายๆ แง่มุมของเขาไปแล้ว แต่แท้ท่ีจริง
คุณพินิจ ยังคงโลดแล่นและเป็นที่รู้จักในวงการเกษตร ที่เอ่ยให้แคบลงไปกว่านี้ก็คือ วงการเกษตรกรผู้ท าสวน
ยางพารา โดยเฉพาะในจังหวัดแถบภาคอีสาน หรือจะให้ชัดกว่านี้ก็จังหวัดบึงกาฬ ที่ประกาศให้เป็นจังหวัด
ล่าสุด ล าดับที่ 77 เพราะจังหวัดบึงกาฬแห่งนี้ คุณพินิจมีความมุ่งม่ันมาก่อนหน้านี้หลายปี ในการบุกเบิกปลูก
ยางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ท าให้ปัจจุบัน จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางมากเป็น อันดับ 1 

 ของภาคอีสาน
 

ย้อนไปก่อนหน้านี้ คุณพินิจ จารุสมบัติ ยังคงท างานในภาคสังคม เพ่ือช่วยเหลือสังคมเท่าท่ีจะสามารถ 
โดยการท าหน้าที่ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และใช้บทบาทดังกล่าวดึงนักลงทุน
จากจีนให้เข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เนื่องจาก
คุณพินิจให้ข้อคิดในการแก้ปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืนไว้ตลอดมาว่า ต้องแปรรูปเท่านั้น ราคารับซื้อยางพารา
จึงจะไม่ตกต่ าจนท าให้เกษตรกรสวนยางพาราประสบภาวะขาดทุน ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ยั่งยืน  
และท่ีผ่านมาต้องยอมรับว่า การก่อตั้งโรงงานยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬ
ดีขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณพินิจมีส่วนในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชาวสวนยางพาราของจังหวัดบึงกาฬอย่างแท้จริง  ปีนี้ 
เป็นปีที่ 5 ของการจัดงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานประจ าปีของชาวจังหวัดบึงกาฬไปแล้ว คืองานวันยางพาราและ
กาชาดบึงกาฬ 2560 และงานดังกล่าว คุณพินิจ บอกกับ “เทคโนโลยีชาวบ้าน” ว่า เป็นงานที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท าให้เกษตรกรหลายรายไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพ่อค้าคนกลาง ก็สามารถ
ปรับตนเอง หาช่องทางจ าหน่ายไปยังประเทศจีนได้อย่างง่ายดาย 
 



“งานวันยางพาราบึงกาฬ ถือเป็นเวทีดีเวลล็อปเม้นท์ให้ผู้ค้ามาพบกัน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่น าความรู้มาให้กับ
ชาวสวนยางพารา แนะน าวิธีเพ่ิมมูลค่าน้ ายาง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ผมม่ันใจว่า ยางพาราที่
จังหวัดบึงกาฬ จะต้องก้าวไปถึง 4.0 ก่อนใคร เพราะจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ น ามาใช้ มีโรงงานของสหกรณ์บึงกาฬท่ี
ทันสมัย ใช้เครื่องจักรสมัยใหม่เเปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม และในงานนี้ยังมีเครื่องกรีดยางอัตโนมัติใช้รีโมทจากไฟฟ้า
หรือโซลาร์เซลล์ เพ่ือกรีดยางที่พัฒนาสมบูรณ์เเล้ว ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ ยิ่งในช่วงที่
เเรงงานขาด” 
 

เหตุผลที่ วันยางพาราบึงกาฬ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี คุณพินิจ กล่าวว่า เพราะงานวัน
ยางพาราบึงกาฬ มีส่วนในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเกษตร อันดับ 1 ที่
ขับเคลื่อน จีดีพี ของประเทศ ซึ่งเรื่องยางพาราเป็นเรื่องระดับโลก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยาง 
อันดับ 1 สามารถผลิตได้กว่า 4 ล้านตัน ต่อปี จากปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ผลผลิตยางลดเหลือ 3.5-3.7 ล้านตัน 
ประกอบกับหลายประเทศมีผลผลิตลดลง ท าให้ความต้องการยางพารามากกว่าปริมาณผลผลิต ส่งผลให้ราคาพุ่ง
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 

 
                               บรรยากาศการร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ 

 

 
  “ในครั้งท่ีเเล้ว เราเคยพูดว่า ถ้าลงต่ าสุดเเล้วจะพุ่งขึ้น วันนี้เราเห็นแสงสว่างแล้วด้วยการพัฒนา การเปิด
ตลาด เปิดโอกาส ที่มาจากการเปิดเวทีงานยางพาราบึงกาฬ ท าให้เกิดการค้า มีคู่ค้ามาพบปะกัน ท าให้หน่วยงาน
ราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางเเห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสมาให้ความรู้การ
พัฒนาเเละบอกเทคนิคกับชาวสวนยาง ยังมีเรื่องของนวัตกรรมถนนยางพารา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีเรื่องกรวยยางพารา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากการเปิดเวทียางพาราบึงกาฬเเละ
กาชาด” 

 
 



 

คุณพินิจ กล่าวอีกว่า บทบาทงานวันยางพาราบึงกาฬ ยังมีผลสะเทือนต่อตลาดโลกเเละตลาดจีน เพราะ
จีนเป็นผู้ใช้ยางจ านวนมากที่สุดในโลก และงานในปีนี้มีเนื้อหาเข้มข้น มีการพัฒนาการจัดงานเเบบชาวบ้านไปสู่มือ
อาชีพเเล้ว แล้วปีนี้พัฒนาไปสู่นานาชาติ นอกจาก สปป. ลาว ยังมี มาเลเซีย กัมพูชา อินเดีย เเละจีน เข้ามาร่วม
งาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่หลายประเทศจะหันมาสนใจและเดินทางมาร่วมงานเช่นครั้งนี้” 
 

ส าหรับการร่วมทุนก่อตั้งโรงงานแปรรูปน้ ายาง ระหว่างไทย-จีน โดยคุณพินิจบอกว่า เกิดขึ้นแน่นอน เป็น
โรงงานผลิตยางแท่ง มูลค่า 200 ล้านบาท ที่คุณพินิจเองร่วมทุนกับรับเบอร์วัลเล่ย์ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยางพารา
ของประเทศจีน ซึ่งโรงงานผลิตยางแท่งนี้ จะก่อตั้งที่บ้านโนนไพศาล อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มีความสามารถ
ในการรับซื้อน้ ายางสด ไม่ต่ ากว่า วันละ 60 ตัน โดยผลผลิตที่ได้จากน้ ายางในรูปของยางแท่งจะเน้นส่งออก เพ่ือ
ป้อนตลาดจีน และที่ส าคัญ คุณพินิจจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬเข้ามามีส่วนในการถือ
หุ้น เพ่ือให้เกษตรกรมีความม่ันใจ และมีรายได้จากการปันผลเมื่อโรงงานมีก าไร 
 

นอกเหนือจากการมีโรงงานแปรรูปผลิตยางแท่งไว้รองรับ ในมุมมองของคุณพินิจ มองกว้างไปกว่านั้นว่า 
พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ สามารถส่งออกผลผลิตจากยางพาราไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ เพราะอนาคตจังหวัดบึงกาฬ 
จะเป็นเส้นทางการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่ส าคัญ โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) เป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ตอกย้ าบทบาทบึงกาฬในนามของเมืองหลวงยางพารา เพราะทันทีที่สะพานมิตรภาพ แห่ง
ที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) แล้วเสร็จ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าจากบึงกาฬไปถึงท่าเรือจังหวัดฮา
ติงห์ ประเทศเวียดนาม และส่งต่อวัตถุดิบทางเรือไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก 
 

ปัญหาอีกประการ ส าหรับชาวสวนยาง ที่คุณพินิจมองว่าไม่ควรมองข้าม เพราะเชื่อว่าทุกภาคท่ีมีพ้ืนที่
ปลูกยางพาราต้องประสบคือ ปัญหาแรงงานกรีดยาง ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกรีดยาง ลดปัญหา
แรงงานลงได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังช่วยให้น้ ายางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพราะสามารถควบคุมการกรีด
ได้ตามเวลาที่อุณหภูมิเหมาะสมส าหรับการกรีดยางได้อีกด้วย 

 

 
การติดตั้งภายในสวนยางพารา 

 



“ทางรับเบอร์วัลเล่ย์ บริษัทใหญ่ของจีนคิดค้นเครื่องมือกรีดยาง ที่สามารถกรีดยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
น้ ายางมีคุณภาพ การกรีดยางต้องกรีดในช่วงที่อุณหภูมิ 19-20 องศาเซลเซียส น้ ายางที่ได้จะมีคุณภาพดี ซึ่งการ
กรีดยางหากได้แรงงานที่ไม่ช านาญการกรีด อาจกรีดลึกไปในล าต้น ส่งผลให้ล าต้นเป็นแผล หรือกรีดเบาเกินไป ไม่
ถูกท่อน้ ายาง ท าให้ได้น้ ายางปริมาณน้อย มองได้ว่าการกรีดยางไม่มีประสิทธิภาพ หรือกรีดยางในขณะที่ฝนตก ก็
ส่งผลให้หน้ายางเปียก แต่ส าหรับเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัตินี้ สามารถติดตั้งไว้ที่ต้นยาง เจ้าของสวนยางใช้รีโมท
ควบคุมการกรีดยางแบบอัตโนมัติ ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นก็หมดไป” 
 

คุณพินิจ กล่าวด้วยว่า เครื่องมือกรีดยางอัตโนมัตินี้ ได้รับการพัฒนามาหลายปีแล้ว ที่ผ่านมาเคยเข้าไป
เจรจาขอซื้อ เพื่อน ามาใช้ในสวนยางพาราของไทย แต่จีนหวงมาก อย่างไรก็ตาม เพ่ือความก้าวหน้าของการกรีด
ยาง ตนจึงเจรจาหลายครั้งและในที่สุดก็ได้เครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติชิ้นนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยขอเป็น
ความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากรับเบอร์วัลเล่ย์ บริษัทแปรรูปน้ ายางพาราจากจีน จะ
เข้ามาผลิตเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัตินี้ในเมืองไทย ในปี 2560 โดยราคาเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติชิ้นนี้ ต้นทุน
เครื่องละประมาณ 5,000 บาท แต่ด้วยความร่วมมือที่มีมาก่อนหน้านี้ ท าให้การเจรจาสามารถท าให้ราคาต้นทุน
เครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติชิ้นนี้ มีราคาถูกลง โดยตนจะพยายามคุมราคาให้ไม่เกิน 4,000 บาท เพื่อให้ชาวสวน
ยางพาราของไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพ 
 

 
                                                   เครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติ 
 

“ในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2560 ที่จะมีข้ึน ระหว่าง วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามหน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ผมจะน าเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติมาโชว์ในงาน จ านวน 9 เครื่อง เพ่ือให้เกษตรกรที่
เดินทางมาร่วมงาน เห็นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพน้ ายางที่ได้จากการกรีดโดยเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัตินี้ 
ระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ความคุ้มทุนต่อราคาเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติแล้ว ไม่ต้องจ้างแรงงานที่ไหน สมัยนี้แรงงาน
กรีดยางหายาก เจ้าของสวนยางพาราพิจารณาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกรีดยาง หากเห็นว่าเหมาะสมก็กดรีโมท 
ให้เครื่องท างานอัตโนมัติได้” 
 



นอกเหนือจาก จ านวน 9 เครื่อง ที่จะน ามาติดโชว์กับต้นยางพารา ภายในบริเวณงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพแล้ว คุณพินิจ บอกด้วยว่า จะติดต่อขอน าเครื่องมือกรีดยางอัตโนมัติมาติดตั้งภายในสวนยางพาราที่
ตนเป็นเจ้าของ เบื้องต้นจะน ามาติดตั้ง ประมาณ 1,000 เครื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวสวนยางพาราในพ้ืนที่ 
และประชาชนที่สนใจ 
 

คุณพินิจ จารุสมบัติ ทิ้งท้ายว่า ในหลายจังหวัดต้องการจัดงานวันยางพาราเช่นเดียวกับจังหวัดบึง
กาฬ แต่ศักยภาพที่มี ไม่สามารถท าได้ และจากวันแรกที่เริ่มต้นจัดงานวันยางพาราบึงกาฬถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 
5 ก็ถือได้ว่า จังหวัดบึงกาฬไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางยางพาราของภูมิภาคอีสาน แต่เป็นเวทีระดับประเทศ และ
เป็นศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศไปแล้ว 


